
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2567 

เมื่อวันท่ี  20  พฤษภาคม  2567 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

.................................................. 
ผู้มาประชมุ 

1.นายวีระชาต ิ  นิลเกต ุ  ประธานสภา 
2.นายสเุทพ    วงพงค า  รองประธานสภา 
3.นายนรินทร ์  บุญชม  สมาชิกสภาเขต2 
4.นายเนื่อง  ค าสีบุตร สมาชิกสภาเขต2 
5.นายไพรวลัย ์  หาญราชา สมาชิกสภาเขต1 
6.นายยุทธนา  กิติอาษา สมาชิกสภาเขต1 
7.นายวราวธุ  คณุวงค ์ สมาชิกสภาเขต1 
8.นายเสนาะ  ใจบญุ  สมาชิกสภาเขต2 
9.นางนงคค์าร  แกว้อุ่น  สมาชิกสภาเขต2 
10.นางธิดารตัน ์  พิริยะสทุธ์ิ สมาชิกสภาเขต1 
11.นายอทุยั  กิติอาสา สมาชิกสภาเขต1 
12.นายไพบูลย ์  เห็มสงัหาร สมาชิกสภาเขต1 

ผู้ไม่มาประชมุ 

ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายรวีโรจน ์    สองทุ่ง       นายกเทศมนตร ี
2.นายยอดเพชร     ธรรมฤทธ์ิ     รองนายกเทศมนตรี 
3.นายทองเลื่อน   วงษาเทพ      รองนายกเทศมนตร ี
4.นายวฒุิชยั    ปู่ วงั     ปลดัเทศบาล 

5.จ่าเอกนิพนธ ์  วงพงค า     หวัหนา้ส านกัปลดั 

6.นางสพุตัรา    คโูพนทอง     ผอ.กองคลงั 
7.นายสรุพงษ์    ก าหวัเรือ     ผอ.กองช่าง 
8.นางสาวออ้นจนัทร ์  บุตรศรี   นิตกิรช านาญการ 
9.นางสาวณัฐชณานนัท ์  ญาติค า    นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนฯ 
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เปิดประชมุเวลา  09.30  น. 
นายวฒุิชยั    ปู่ วงั     บดันีส้มาชกิสภา และผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้าครบแลว้   ขอเชญิทา่นประธาน 

เลขานุการสภา   สภาเปิดการประชุม 

นายวีระชาติ    นิลเกต  เมื่อสมาชิกสภามาครบแลว้  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ประธานสภา   บา้นเดื่อ  สมยัสามญัสมยัที่  2  ครัง้ที่  1  ประจ าปี  2567   ตามระเบียบ 

    วาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 

    ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

    1.รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ สมยัสามญัสมยัที่ 1 
    ครัง้ที่  1  ประจ าปี  2567  เมื่อวนัที่ 5  กุมภาพนัธ ์ 2567 
นายวีระชาติ   นิลเกต  ขอใหส้มาชิทกุท่านตรวจดเูอกสารส าเนารายงานการประชุมทีเ่จา้หนา้ที่ 
ประธานสภา   ไดแ้จกใหน้ะครบั  หากท่านใดจะใหแ้กไ้ข เพิ่มเติม  แจง้ไดค้รบั    เมื่อไม่มี 
    ท่านใด ประสงคแ์กไ้ข  ขอมติครบั 

มติท่ีประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถ้าม 

    ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นตัง้ขึน้พิจารณาเสร็จแลว้ 
    ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม ่

1.ขอความเห็นชอบเพื่อลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือศนูยบ์ริหาร
จดัการลุ่มน า้สวยแบบเบ็ดเสร็จ  3  ต าบล 

นายวีระชาติ   นิลเกต  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  หรือเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งชีแ้จงครบั 

ประธานสภา 
นายรวีโรจน ์   สองทุ่ง  สืบเนื่องจากศนูยบ์ริหารจดัการน า้ลุ่มน า้สวยแบบเบ็ดเสร็จ 6 ต าบล  ได ้

นายกเทศมนตร ี ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 6 ต าบล ประกอบดว้ย                
1. เทศบาลต าบลหาดค า 2.เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 3.องคก์ารบริหารส่วน
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ต าบลหินโงม 4.องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีกาย 5. องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทุ่งหลวง และ 6.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าต่างค า  ซึง่คณะกรรมการ
ศนูยฯ์ไดม้ีมตทิี่ประชมุเมื่อวนั 31 มกราคม 2567  จะด าเนนิการท าบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือที่จะบรหิารจดัการล าน า้สวยต่อไป     โดยศนูยบ์รหิาร
จดัการน า้ลุ่มน า้สวยแบบเบ็ดเสร็จ 6 ต าบล  มีวตัถปุระสงค ์ เพื่อ  ก าหนด
แนวทางการก าหนดกกัเก็บน า้ในระดบัที่เหมาะสม     เพื่อด าเนินการ
นวตักรรมการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 6 ต าบล   เพื่อบริหารจดัการดแูลคณุภาพ
น า้ รกัษาสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศ   เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้   เพื่อสรา้งนวตักรรม/รูปแบบการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม
พืน้ที่ล  าน า้สวยโดยการบูรณาการฯ     ซึ่งทางคณะผูบ้ริหารมองว่า  พืน้ที่
ต  าบลบา้นเดื่อมีพืน้ทีต่ิดกบัล าน า้สวยเป็นทีพ่ืน้ทีท่ี่มาก  และประชาชนชาว
ต าบลบา้นเดื่อที่มีพืน้ที่ติดกบัล าน า้สวยนีป้ระกอบเกษตรกรรมทัง้สิน้  ตอ้ง
อาศยัน า้จากล าน า้สวยในการท าการเกษตร  หากเราเขา้ร่วมในการบรหิาร
จดัการน า้ลุ่มน า้สวย นี ้ ประชาชนในพืน้ที่ของเราก็จะไดร้บัประโยชนเ์ป็น
อย่างมาก  และจากการทีป่ระชุมกนันัน้  การรวมตวัครัง้นีเ้ป็นการรวมตวัของ 
อปท.หลายแห่งเพื่อของบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
การบริหารจดัการน า้ เป็นหลกั   

นายวีระชาติ   นิลเกต มีสมาชิกท่านใดประสงคจ์ะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม ่

ประธานสภา   

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า ถา้ประชาชนในพืน้ที่ต  าบลบา้นเดื่อจะไดร้บัประโยชนจ์ากการบริหารจดัการ 
รองประธานสภา น า้ลุ่มน า้สวยฯ   ก็เป็นสิ่งที่ดีครบั  เพราะชาวบา้นในต าบลบา้นเดื่อส่วนมาก

ประกอบการเกษตรกรรมทัง้ปี  ตอ้งอาศยัน า้จากล าน า้สวยก็เยอะ  หาก
สามารถพฒันาและบริหารจดัการน า้ได ้กเ็ท่ากบัเป็นการพฒันาและยกระดบั
คณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ที่ได ้ ทางสภาก็ไม่ขดัขอ้งครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีหรือไม่   หากไม่มี  ขอมติครบั 

ประธานสภา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเดื่อลงนามในบันท าข้อตกลง

เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ  ดา้นนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน ้า
และสิ่งแวดล้อมพืน้ท่ีลุม่น ้าสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกจิฐานรากจงัหวดั
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หนองคายในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองหนองคาย  และอ าเภอโพนพสิัย  
จังหวัดหนองคาย 

 2.ขอความเห็นชอบแนวเขตต าบลระหวา่งต าบลสกีาย กบัต าบลบา้น
เดื่อ 

นายวีระชาติ   นิลเกต ขอเชิญท่านนายกฯ หรือเจา้หนา้ที่ทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จง ครบั 

ประธานสภา  

นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง ส าหรบัเรื่องนี ้ คือ ทาง  อบต.สีกาย   ไดจ้ดัท าแผนที่แนวเขตระหว่าง 
นายกเทศมนตรี                          ต  าบลสีกาย  กบัต าบลบา้นเดื่อ  ใหม่  เนื่องจาก  ตอนนี ้ ทางต าบลสีกาย 

แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ยงัเป็นแนวเขตเก่า ที่ บา้นสงัคม
พฒันา  ยงัอยู่ในต าบลบา้นเดื่อ  แต่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตอนที่ 
เรายกฐานะขึน้เป็น เทศบาลต าบลนัน้  บา้นสงัคมพฒันา นัน้  เราไดค้ืน
ใหก้บั ต าบลสีกายแลว้  แต่เนื่องจาก  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทัง้ 2 
ฉบบั  นัน้  มีแนวเขตไม่ตรงกนั  ทางต าบลสีกาย เลย  ประสงคแ์กไ้ขให้
ถูกตอ้ง   ซึ่งไดม้ีการประชุมคณะกรรมการที่ อบต.สีกายแลว้   และ
คณะกรรมการของ อบต.สีกาย นัน้  เขาไดเ้ห็นชอบ ตามแนวเขต นีเ้ป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้  เหลือแต่ทาง บา้นเดื่อจะตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  แต่
ทางคณะผูบ้รหิาร เหน็ว่า  ก่อนจะน าเรื่องนีเ้ขา้สู่  ขัน้ตอนของคณะกรรมการ  
นัน้  ควรที่จะไดไ้ดม้ีการเดนิส ารวจ  และน าเรื่องเขา้สู่ที่ประชุมสภา  เพื่อใหท้ี่
ประชุมสภาไดพ้ิจารณาและมีความเหน็ร่วมกนั  ซึง่  ทาง  ผอ.กองช่าง  และ  
ผูน้  าบา้นหมากก่อง ก็ไดด้  าเนินการเดนิส ารวจพืน้ที่เป็นทีเ่รียบรอ้ย   จึงไดน้ า
เรื่องดงักล่าวเขา้สู่ประชุมแหง่นีใ้นวนันี ้    เดี่ยวส่วนรายละเอียด ใหท้าง ผอ.
กองช่าง   ชีแ้จง 

นายสรุพงษ์   ก าหวัเรือ อย่างที่ท่านนายกฯไดก้ล่าวครบั  คือ  ตอนนี ้  สีกาย  กบับา้นเดื่อ ถือ   
ผอ.กองช่าง ประกาศกระทรวงมหาดไทยคนละตวั   ซึ่งคนทีค่่อนขา้งเดอืดรอ้น  ในเรื่อง

แนวเขตนี ้ก็คือ  สีกาย   แต่แนวเขตที่เรามี  นัน้  ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงทัง้หมด  ยงัมบีางส่วนที่  ไม่เป็นไปตามขอ้เทจ็จริงอยู่   แต่จาก
การพิจารณาแนวเขตที่ สีกายท ามานี ้ และทางเราไดเ้ดนิส ารวจแลว้  นัน้  
แนวเขตที่สกีายท ามา  ถือว่าก็สมประโยชนก์นัที่สดุแลว้   เขาก็ไดพ้ืน้ที่บา้น
สงัคมพฒันา คืน   เราก็ไดบ้า้นหมากก่องคนื   ซึ่งมนัจะสมัพนัธก์บั
ขอ้เท็จจริงทีเ่ป็นอยู่     ขอใหทุ้กท่าน   ดแูผนที่แนวเขต  ทีป่รากฏบนจอ  นะ
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ครบั   จะมีแนวเขตทีเ่ป็นของเราในปัจจุบนั    แนวเขตเก่าของ  สีกาย  และ
แนวเขตที่สกีาย จดัท าขึน้ใหม่   ซึ่งจะเห็นภาพชดัเจนเลยวา่   แนวเขตของ
เรา กบัแนวเขต เก่า ของสีกาย  ต่างก็มีจดุบกพร่อง   และแนวเขตใหม่ที่       
สีกายท าขึน้  นัน้ สอดคลอ้ง กบัสภาพพืน้ที่ตามขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัมาก
ที่สดุแลว้    

นายวีระชาติ    นิลเกต มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่     หากไม่มี   ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวเขตต าบลระหว่างต าบลสกีาย กับ ต าบลบา้นเดื่อ ตามท่ี 

อบต.สกีายท าขึน้ใหม ่

 3.การขอขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบา้นเดื่อเหนือ หมู่ท่ี 2 
บ้านเดื่อใต้ หมู่ท่ี 8 และบา้นเดื่อเจริญ หมู่ท่ี 15 

นายวีระชาติ   นิลเกต ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงครบั 

ประธานสภา 
นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง เนื่องจากเรื่องนี ้ ทางคณะผูบ้ริหาร และทีมกองช่าง ไดด้  าเนินการแกไ้ข 
นายกเทศมนตร ี ปัญหาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  จึงขอถอน ญตัติ  นีค้รบั 

นายวีระชาติ   นิลเกต เนื่องจากญัตตนิี ้ไดบ้รรจใุนระเบียบวาระการประชุมแลว้  ดงันัน้  ตาม 

ประธานสภา ระเบียบ แลว้  จะถอนญตัติไดต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากที่ประชุมสภา
ทอ้งถิ่น     ดงันัน้  ที่ประชุมสภาจะมีมติใหถ้อนญัตตนิี ้หรอืไม่  ขอมติครบั 

มติทีประชมุ ยินยอมให้ถอนญัตติ ท่ี 3 การขอขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณบา้นเดื่อเหนือ หมู่ท่ี 2 บา้นเดื่อใต้ หมู่ท่ี 8 และบ้านเดื่อเจริญ 
หมู่ท่ี 15 

 4.ขอความเห็นชอบกูเ้งิน  ก.ส.ท.  เพื่อน ามาปิดยอดหน้ี  ธ.ก.ส. 
จ านวน  2,140,000 บาท 

นายวีระชาติ   นิลเกต ขอเชิญนายกเทศมนตรีชีแ้จงในเรื่องนีค้รบั 

ประธานสภา 
นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง ส าหรบัเรื่องนี ้  เนื่องจากว่าตอนนีเ้รามหีนีท้ี่กูม้าซือ้รถต่างๆ  นัน้อยู่ 
นายกเทศมนตร ี กบัสถาบนัการเงนิคือ  ธ.ก.ส   กบั  ก.ส.ท.    ซึ่ง  ก.ส.ท.  นัน้  ดอกเบีย้  อยู่ที่  

รอ้ยละ 2   ส่วน  ธ.ก.ส.  ดอกเบีย้อยู่ที่  รอ้ยละ  2.625   จะเห็นว่า  มนั
ต่างกนัอยู่  0.625  ก็เป็นส่วนต่างที่เยอะอยู่   ประกอบกบั  เจา้หนา้ที่ของ   
ก.ส.ท. หากเรากู ้  เขาก็พรอ้มทีจ่ะสามารถกูเ้พื่อปิดหนีอ่ื้นๆที่มีอยู่ได ้  ซึ่งถา้
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เรากู ้ ก.ส.ท.  เรากจ็ะจ่ายดอกเบีย้ถกูลง   และสามารถกูม้าด าเนินการซือ้สิ่ง
ที่จ  าเป็นได ้ เช่น  รถกระบะ ใหก้บั กองช่าง  เพราะตอนนี ้ รถกระบะทีก่อง
ช่างใชน้ัน้  ช ารุดเป็นอย่างมาก  เนื่องจากอายุการใชง้านนานมากๆ   ตัง้แต่ 
ปี 2546   

 
นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  ถา้หากการกูใ้นครัง้นี ้ เราไดป้ระโยชน ์เนื่องจาก ดอกเบีย้ถูกลง  ทางสภา   
รองประธานสภา  ก็ไม่ขดัขอ้งครบั 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเดื่อกู้เงินจาก ก.ส.ท.  จ านวน 
2,140,000  บาท 

 5.ขอความเห็นชอบโครงการตลาดนัดสีเขียว  ต าบลบ้านเดื่อ และขอ
ความเห็นชอบขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน ์(สวนสาธารณะหนองยาง 
พรอ้ม เกาะกลางหนองยาง ) 

นายวีระชาติ    นิลเกต ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จง ครบั 

ประธานสภา  

นายรวีโรจน ์   สองทุ่ง ส าหรบัเรื่องนีค้รบั   สืบเนื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยไดม้ีแนวคิด และ 
นายกเทศมนตร ี นโยบายใหท้อ้งถิ่น ด าเนินการจดัตัง้ตลาดนดัสเีขียว  เพื่อเป็นการกระตุน้

เศรษฐกิจฐานรากใหแ้ก่ชาวเกษตรกร  เพื่อใหม้ีสถานที่กลางในการผลิต  
ขนส่ง  ขาย  รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในชมุชน  ซึ่งคณะ
ผูบ้ริหารมองเหน็ว่าพืน้ทีต่  าบลบา้นเดื่อ เป็นพืน้ที่การเกษตร ที่มีการท า
การเกษตรตลอดทัง้ปี  หมนุเวียนกนัไปตามฤดกูาล  มีผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดทัง้ปี  มีทัง้ที่ส่งโรงงาน  มีพ่อคา้คนกลางมารบัถึงที่  และขายเอง  มี
ปรากฏใหเ้ห็นตามขา้งถนน   หากเรามีตลาดนดัทอ้งถิ่นสเีขียว  ขึน้ในต าบล
บา้นเดื่อเรา ก็จะเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิฐานรากใหแ้กช่าวเกษตรกรใน
ต าบลบา้นเดื่อ  เป็นแหล่งรวม  กระจายสินคา้ทางการเกษตร  สรา้งรายได้
ใหแ้กช่าวเกษตรกร    และไดน้ าโครงการนี ้ เขา้สู่การประชาคมหมู่บา้น 
ชุมชนบา้นพวกทัง้  4  หมู่บา้นเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้   พรอ้มขอความเห็นชอบ
ในการขอใชท้ี่สาธารณะประโยชน ์เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้   และที่ประชุม
ประชาคม ใหค้วามเห็นชอบ โครงการ และ ใหค้วามเหน็ชอบในการขอใชท้ี่
สาธารณประโยชน ์ เรียบรอ้ยแลว้  จึงเป็นที่มาในการน าเรือ่งนี ้เขา้สู่ที่ประชุม
สภาเพื่อใหค้วามเห็นชอบ ในครัง้นี ้ครบั  
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นายเสนาะ   ใจบญุ สวนสาธารณะประโยชน ์ทีจ่ะใชน้ัน้  คือส่วนไหน ครบั 

สมาชิกสภาเขต2 
นายรวีโรจน ์   สองทุ่ง เราขอใชใ้นส่วนที่ถดัจาก  รา้นลาบตาสิงห ์ ไปถึง  หอถงัน า้   และ ในส่วน  
นายกเทศมนตร ี เกาะกลางหนองยางครบั   ส่วนรายละเอียด  แบบแปลน นัน้  ทางเจา้หนา้ที่ 

ไดแ้จกใหท้่านสมาชิกแลว้ ครบั   หากทางสภา  ใหว้ามเหน็ชอบโครงการและ
เห็นชอบใหใ้ชท้ี่สาธารณประโยชน ์ ผมก็จะให ้เจา้หนา้ที่  ส่งเรื่องใหก้บัทาง
อ าเภอเพื่อใหน้ายอ าเภอใหค้วามเห็นชอบในการใชท้ี่สาธารณประโยชน ์ เรา
ถึงสามารถด าเนินโครงการไดค้รบั 

มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงการตลาดนัดสีเขียว  ต าบลบา้นเดื่อ และความเห็นชอบ
ให้ใช้ท่ีสาธารณประโยชน ์(สวนสาธารณะหนองยาง พร้อม เกาะกลาง
หนองยาง ) 

 6.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายวีระชาติ   นิลเกต ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงครบั 

ประธานสภา 
นายรวีโรจน ์   สองทุ่ง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
นายกเทศมนตร ี ขา้พเจา้  นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง   นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเดื่อ ขอเสนอ

ญัตติเพื่อขออนุมตัิจากสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ เรื่อง โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 หลักการ 
 ดว้ยกองช่างไดร้บัการอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภท ครุภณัฑก์ารเกษตร ไวไ้ม่เพียงพอ อีกทัง้
มีความจ าเป็นตอ้งโอนเพื่อตัง้รายการใหม่ ในค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  จึงตอ้งขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อการดงักล่าว นัน้ 

 เหตุผล 

 เพื่อใหก้ารจดัซือ้ครุภณัฑก์ารเกษตร และการจดัซือ้ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ( 
หมอ้แปลงไฟฟ้า )  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และเป็นการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดรอ้นของประชาชนในต าบลบา้นเดื่อใหท้นัท่วงที  จึงอาศยัอ านาจ
ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ้ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
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หมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจของสภาทอ้งถิ่น”  
จึงเป็นอ านาจของสภาทอ้งถิน่ทีจ่ะอนุมตัิการโอนงบประมาณนัน้  โดยมี
รายละเอียดการโอนดงันี ้

 กองการศึกษาฯ 
 โอนลด ( - )  

 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า )  ประเภทเงินเดือนขา้ราชการ  เป็นเงินจ านวน  
300,000  บาท  ( สามแสนบาทถว้น ) 

 กองช่าง 
 โอนลด ( - ) 
 แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  งบ

ด าเนินงาน  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบา้น  เป็นเงนิ 36,500  บาท  ( สาม
หมื่นหกพนัหา้รอ้ยบาทถว้น ) 

 กองช่าง  
 โอนเพิ่ม ( + )   ตั้งเป็นรายการใหม ่

 แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  เป็นเงิน 300,000 บาท  
( สามแสนบาทถว้น ) 

 โอนเพิ่ม ( + ) 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  งบ

ลงทุน  ค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร  เป็นเงินจ านวน  36,500  
บาท  (  สามหมื่นหกพนัหา้รอ้ยบาทถว้น ) 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า ขอสอบถาม   ยอดโอน  300,000   บาท  เอาไปท าอะไร  และ  
รองประธานสภา ยอด  36,500  บาท   โอนเพื่อท าอะไร ครบั 

นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง ยอด  300,000  บาท   โอน เพื่อจดัซือ้ หมอ้แปลงไฟฟ้า  ของสถานีสบูน า้  
นายกเทศมนตร ี เนื่องจาก  หมอ้แปลง  ระเบดิ  ครบั  หากไม่รีบด าเนินการ  จะก่อใหเ้กดิ

เดือดรอ้นแกช่าวเกษตรกร ครบั  ส่วน 36,500  บาท  นัน้  เพื่อจดัซือ้  เครื่อง
สบูน า้หอยโข่ง  2  เครื่อง   และ  ป้ัมน า้ส าหรบัสบูน า้  6  สถานี   

นายวีระชาติ   นิลเกต มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครบั   หากไมม่ี  ขอมติครบั 

ประธานสภา 
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มติท่ีประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
จ านวน  336,500   บาท 

 7.รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566-2570 )  เพิ่มเตมิ
คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2568 

นายวีระชาติ  นิลเกต ขอเชิญท่านายกเทศมนตรี  หรือเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งชีแ้จง ครบั 

ประธานสภา 
จ่าเอกนพินธ ์ วงพงค า ส าหรบัเรื่องนี ้ สืบเนื่องจาก  เมื่อวนัที่  15  พฤษภาคม  2567   ทางเทศบาล 

หวัหนา้ส านกัปลดั ไดด้  าเนินการประชุมประชาคมต าบลเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  ( 2566-
2570 )  เพิ่มเติมครัง้ที่  1 พ.ศ. 2568  และนกัวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ  
ไดด้  าเนินการน าโครงการต่างๆที่หมู่บา้นไดค้ดัเลือกมา  บรรจุในแผนฯ  เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้   จึงไดน้ าเรื่องนี ้  เสนอที่ประชุมสภา  เพื่อทราบ     ส่วน
รายละเอียดต่างๆ  นัน้  ปรากฏอยู่ในเอกสารทีท่างเจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหแ้ลว้
นะครบั   ขอใหท้่านสมาชกิตรวจสอบดไูด ้ ที่ส  าคญัคือ  ขอใหท้่านสมาชิก 
ตรวจดโูครงการต่างๆ ทีบ่รรจใุน  แผนฯ ปี งบ 68  นะครบั  ว่าโครงการที่
หมู่บา้นเสนอมานัน้  ถูกตอ้ง   ตกหลน่ หรือไม่    หากพบว่า  มีขอ้บกพร่อง  
ในส่วนใด  แจง้ไดค้รบั 

นายวีระชาติ   นิลเกต มีท่านใด  จะใหแ้กไ้ขจุดไหน  หรือไม่  หรือจะ สอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่   
ประธานสภา เมื่อไม่มี   ขอมติครบั 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   ( ถา้มี ) 
 -ไม่ม ี

นายวีระชาติ   นิลเกต การประชุมไดด้  าเนินมาจนครบทุกระเบยีบวาระการประชมุแลว้  ขอปิด 

ประธานสภา การประชุมครบั 

 
 ปิดประชุมเวลา      14.45  น. 
 
 
 (ลงชื่อ )                                  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (  นายวฒุิชยั      ปู่ วงั  ) 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

ลงชื่อ                               ประธานกรรมการ 
                                                    (  นางนงคค์าร   แกว้อุ่น ) 

 

ลงชื่อ                                 กรรมการ 
( นายเสนาะ    ใจบุญ ) 

 

ลงชื่อ                               กรรมการ/เลขานุการ 
       ( นายวราวธุ   คณุวงค ์) 
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